



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๕๕๗

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ประจำวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง การติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ  
และการให้บริการวัคซีนโควิด-๑๙ แก่ประชาชน

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (สคบ.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทย ประจำวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๔ ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๖๙ คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ ๖๑ คน แบ่งเป็นระบบเฝ้าระวังและบริการ ๔๔ คน และผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชน ๑๗ คน กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) ๘ คน จำนวนผู้ป่วยรวมสะสม ๒๘,๓๔๖ คน รักษาหายแล้ว ๒๖,๘๗๓ คน ยังรักษาอยู่ ๑,๓๘๑ คน ในจำนวนนี้มีผู้อากาหนัก ๙ คน และใช้ท่อช่วยหายใจ ๕ คน ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผู้เสียชีวิตสะสม ๙๒ คน

- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ๖๙ คน แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังฯ ๔๔ คน ในจำนวนนี้พบในกรุงเทพฯ ๓๐ คน แบ่งเป็นคนไทย ๒๙ คน เมียนมา ๑ คน จ.ตาก ๒ คน จ.นครปฐม ๑ คน จ.นนทบุรี ๑ คน จ.ปทุมธานี ๒ คน จ.สมุทรปราการ ๑ คน จ.สมุทรสาคร ๖ คน จ.หนองบัวลำภู ๑ คน โดยเป็นผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง คือ กรุงเทพฯ ส่วนผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก ๑๗ คน ในจำนวนนี้พบในกรุงเทพฯ ๑๓ คน จ.ปทุมธานี ๑ คน และ จ.สมุทรสาคร ๓ คน

- กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นกลุ่มก้อนในโรงงานทำขนม เขตบางขุนเทียน จากข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. พบผู้ติดเชื้อแล้ว ๑๗ ราย เป็นชาย ๓ ราย หญิง ๑๔ ราย ชาวไทย ๓ ราย พม่า ๑๔ ราย ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคและกักกันผู้ติดเชื้อจนถึงวันที่ ๒ เม.ย. ตามมาตรฐานการป้องกันโรค ส่วนกรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) สวนพลูและบางเขน ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ได้เข้าไปควบคุมโรคอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปยังชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้รับการตรวจหาเชื้อ สถานการณ์อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ราย

๑.๒ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. กล่าวว่า หลังพบการติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวนมากในสถานกักกัน สตม. เจ้าหน้าที่ได้คัดแยกผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ มาเฝ้าสังเกตอาการที่โรงพยาบาล (รพ.) สนาม สตม. ภายในสนามกีฬาบุนนาค ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งตามปกติหากไม่มีอาการจะใช้เวลาประมาณ ๑๐ วันก็หายดี แต่ รพ.ตำรวจ ที่ดูแล รพ.สนามดังกล่าว กำหนดให้เฝ้าสังเกตอาการ ๑๔ วัน ถือเป็นมาตรการที่เข้มข้นเพื่อสร้างความมั่นใจ หากมีอาการก็จะส่งรักษาใน รพ.เครือข่าย คือ รพ.ภูมิพล นอกจากนี้ ยังมี รพ.สังกัด กทม. สังกัดกรมการแพทย์ เช่น รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตนราชธานี และ รพ.เลิดสิน ช่วยดูแล เมื่อครบระยะเวลาสังเกตอาการ ๑๔ วัน ผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะได้รับการส่งตัวกลับมายังสถานกักตัว เพื่อรอผลกักตัวกลับประเทศต่อไป ยืนยัน รพ.สนาม มีความปลอดภัยทั้งด้านพื้นที่ การระบายอากาศ และความปลอดภัย สถานที่มีความมิดชิด ห่างจากเขตชุมชนมากกว่า ๑๐๐ เมตร ผู้ติดเชื้ออยู่ภายใต้การควบคุมตลอดเวลา เพราะเป็นผู้ต้องกัก จึงไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังเขตชุมชน

๑.๓ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. กล่าวว่า จากการตรวจผู้ต้องกักทั้งหมด ๑,๖๑๕ คน แบ่งเป็น บางเขน ๔๙๐ คน และสวนพลู ๑,๑๒๕ คน พบการติดเชื้อ ๓๙๓ คน ทีมแพทย์จาก รพ.ตำรวจ และ สธ.ได้อำนวยความสะดวกขนย้ายผู้ติดเชื้อ ๑๐๐ คนมายัง รพ.สนาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามหลักสาธารณสุข อาคารเป็นโรงยิม มีทางเข้าออกทางเดียว ผู้ปฏิบัติงานใส่ชุด PPE มีระบบตรวจสอบคัดกรอง มีการล้อมรั้วลวดหนามกันไม่ให้คนเข้าออก และมีการกันพื้นที่อีกชั้นหนึ่ง โดยจัดเวร ๒ ผลัด ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่จะอยู่เวร ๑๕ วัน และกักตัวอีก

๑๕ วันก่อนกลับไปบ้านได้ จึงขอสร้างความมั่นใจจะไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปยังชุมชน นอกจากนี้ กทม. ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บขยะติดเชื้อมาเก็บขยะติดเชื้อให้ด้วย

๑.๔ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวถึงการกระจายวัคซีนโควิด-๑๙ ของบริษัท ซิโนแวคฯ ล็อตที่ ๒ จำนวน ๘ แสนโดสว่า แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ๓ แสนโดส ๖ จังหวัด คือ สมุทรสาคร ๑ แสนโดส กรุงเทพฯ ๕๐,๐๐๐ โดส อ.แม่สอด ตาก ๗๕,๐๐๐ โดส ปทุมธานี ๒๕,๐๐๐ โดส สมุทรปราการ ๒๕,๐๐๐ โดส และนนทบุรี ๒๕,๐๐๐ โดส (๒) เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ๒๕๐,๐๐๐ โดส ๑๘ จังหวัด แยกเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ๒๕๐,๐๐๐ โดส ๘ จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ จังหวัดละ ๒๐,๐๐๐ โดส ขอนแก่น กระบี่ พังงา จังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ โดส อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ๕๐,๐๐๐ โดส และภูเก็ต ๑ แสนโดส จังหวัดชายแดน ๕๐,๐๐๐ โดส ๘ จังหวัด คือ สงขลา สระแก้ว จังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ โดส เชียงราย มุกดาหาร ระนอง หนองคาย จันทบุรี นราธิวาส จังหวัดละ ๕,๐๐๐ โดส การจัดสรรวัคซีนให้ ๒๒ จังหวัดนี้ รวมทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐ โดส โดยจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนครั้งแรกให้ฉีดบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงก่อน และ (๓) สำรองไว้อีก ๒๑๐,๐๐๐ โดส เพื่อให้กับบุคลากรสาธารณสุข

- ขณะนี้ประเทศไทยมีวัคซีนใช้ ๒ ชนิด คือ (๑) วัคซีนชนิดเชื้อตายของบริษัท ซิโนแวคฯ และ (๒) วัคซีนชนิดไวรัส แร็กเตอร์ ของบริษัท แอสตราเซนเนกาฯ โดยดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ ๒๘ ก.พ. - ๒๓ มี.ค.๖๔ สะสม ๑๐๒,๐๕๐ โดส รวม ๙๖,๑๘๘ ราย แยกเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๙๖,๑๘๘ ราย และผู้ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็ม ๕,๘๖๒ ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ๒ โดส จะได้รับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-๑๙ เป็นแบบกระดาษและแบบดิจิทัล โดยจะมีรายละเอียดมีชื่อ-นามสกุล วันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑-๒ สถานที่ฉีด และลายมือชื่อผู้รับรอง หากเป็นแบบดิจิทัลจะมีคิวอาร์โค้ดสแกน เพื่อยืนยันว่าเป็นสิ่งถูกต้องออกโดย สธ. ใบรับรองการได้วัคซีนโควิด-๑๙ สามารถนำไปเป็นการยืนยันว่าคุณคนนั้นฉีดวัคซีนแล้ว ใช้เป็นใบรับรองเริ่มต้นและไปขอสมุดเล่มเหลืองในผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แต่เงื่อนไขการใช้สมุดเล่มเหลือง ต้องตกลงกับประเทศปลายทาง หรือตกลงหลายประเทศผ่านองค์การอนามัยโลก (WHO)

## ๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เป็นกลุ่มก้อนในโรงงานทำขนม เขตบางขุนเทียน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อแล้ว ๑๗ ราย ผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อต่ออายุการทำงานในประเทศไทยตามมาตรการของกระทรวงแรงงาน หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายแรก ทีมสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกในที่ทำงานและที่พัก และพบผู้ติดเชื้อในโรงงาน กรณีนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องเรียนรู้ คือ ลักษณะของโรงงานทำขนมดังกล่าว ส่วนแรกเป็นหน้าร้าน ซึ่งมีคนเข้า-ออกตลอดเวลา ส่วนที่ ๒ เป็นโรงงานที่แบ่งเป็นแผนก ดำเนินมาตรการป้องกันโรคตามมาตรฐาน แต่ยังไม่ครบถ้วน และหละหลวม และส่วนที่ ๓ เป็นที่พักคนงานที่อาศัยรวมกันในอาคารพาณิชย์แห่งนี้กว่า ๗๐ ราย และมีการแบ่งเป็นห้องเช่า โดยไม่มีมาตรการป้องกันโรค เมื่อมีผู้ติดเชื้อจึงทำให้เกิดการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ง่าย หลังจากนั้นจึงขอให้สถานประกอบการและโรงงานต่าง ๆ ทบทวนมาตรการของตนเอง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กทม.ได้เข้าไปดำเนินการทำความสะอาดในโรงงานดังกล่าวแล้วและยืนยันสามารถรับประทานขนมได้

- แม้ขณะนี้จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ทั้งของบริษัท ซิโนแวคฯ และ บริษัท แอสตราเซนเนกาฯ แล้ว แต่จากประสบการณ์หลายประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วเกิน ๓๐๐ ล้านโดส ก็ยังพบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไม่ได้ลดลงมากนัก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ด้วยการดำเนินชีวิตแบบเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ไม่เข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดเกิน ๕ นาที รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้สูงอายุ/เสียงสูง/เสียงต่ำ โดยขอให้นั่งย่ำในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

### ๓. ความคิดเห็นจากสื่อออนไลน์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ประชาชนที่แสดงความคิดเห็นผ่าน [www.today.line.me](http://www.today.line.me) เห็นว่า ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังไม่น่าไว้วางใจและยังพบการระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ทุกคนจึงไม่ควรประมาท ขณะเดียวกันเห็นว่า ยังไม่ควรลดระยะเวลาการกักตัวเพื่อสังเกตอาการผู้ติดเชื้อ และควรเปิดเผยไหม้ไลน์ รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยง

### ๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการและให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนในการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรค

๔.๒ สำนักงานอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่เจ้าของสถานประกอบการ/โรงงานต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ และมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบการ/โรงงานที่มีลูกจ้างแรงงานต่างด้าว และมีการแบ่งพื้นที่ภายในสถานประกอบการเป็นที่พักอาศัยของคณงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และตัดวงจรการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน

### ๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ

๕.๒ สื่อออนไลน์ : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th), [www.khaosod.co.th](http://www.khaosod.co.th), [www.thairath.co.th](http://www.thairath.co.th), [www.banmuang.co.th](http://www.banmuang.co.th), [www.komchadluek.net](http://www.komchadluek.net), [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com), [www.matichon.co.th](http://www.matichon.co.th), [www.naewna.com](http://www.naewna.com), [www.thainews.prd.go.th](http://www.thainews.prd.go.th), [www.mgronline.com](http://www.mgronline.com), [www.mcot.net](http://www.mcot.net), [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com), [www.newtv.co.th](http://www.newtv.co.th), [www.news.thaipbs.or.th](http://www.news.thaipbs.or.th), [www.nationtv.tv](http://www.nationtv.tv), [www.tnnthailand.com](http://www.tnnthailand.com), [www.js๑๐๐.com](http://www.js๑๐๐.com), [www.innnews.co.th](http://www.innnews.co.th), [www.pptvhd๓๖.com](http://www.pptvhd๓๖.com), [www.youtube.com](http://www.youtube.com), [www.today.line.me](http://www.today.line.me)